



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๓๘๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร/คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗
และในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนและค่านงบประมาณของสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ และมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาจัดกลุ่มการเรียนการสอนที่มีสาขาวิชาด้านสารสนเทศในคณะต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะศิลปศาสตร์) สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์) เป็นต้น

คณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ พิจารณามีมติเห็นชอบการโอนย้ายหลักสูตร/สาขาที่มีการเรียนการสอน
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงด้านสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล มาสังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการบริหารจัดการองค์การและการจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้การบริหารจัดการองค์การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และให้นำข้อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินการโอนย้าย
หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงด้านสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล มาสังกัด
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศฯ จึงได้เสนออธิการบดีพิจารณาแนวทางในการ
ดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยในเบื้องต้น รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน
โอภาสพัฒนกิจ) ได้มอบหมายให้คณะสารสนเทศฯ ดำเนินการหารือกับคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ แล้วสรุปผล
เพื่อทราบ

คณะสารสนเทศฯ ได้ดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการประจำ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมประจำคณะดังกล่าวเบื้องต้นพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

คณะ	ผลการพิจารณา
๑. คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)	ไม่โอนย้าย <i>(เอกสารแนบหมายเลข ๑)</i>
๒. คณะบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	ไม่โอนย้าย <i>(เอกสารแนบหมายเลข ๒)</i>
๓. คณะผลิตกรรมการเกษตร - สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ เกษตร (Agriculture Development, Extensive, and Communications)	ไม่โอนย้าย <i>(เอกสารแนบหมายเลข ๓)</i>
๔. คณะศิลปศาสตร์ - สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ (Integrated Communication)	สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ จะอยู่ในการบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ไปจนกว่า มหาวิทยาลัยจะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจน <i>(เอกสารแนบหมายเลข ๔)</i>

คณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในกาประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับทราบ และมีมติให้ยุติการดำเนินการ เรื่อง การโอนย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงด้านสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล มาสังกัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ จนกว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีนโยบายที่ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป และให้นำผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของทั้ง ๔ คณะ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย แต่ยังไม่มีการจัดระบบและกลไกที่ชัดเจน ดังนั้น ควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม พิจารณาว่าการรวบรวมจะมีกระบวนการอย่างไร โดยจัดทำเป็น Time Frame ให้ชัดเจน สร้างความมั่นใจและชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อย รวมถึงผลกระทบทุกด้านในการยุบรวมสาขาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงด้าน สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล และรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

๒. เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาจากประเทศจีนให้ความสนใจเรียนหลักสูตรด้าน เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยเป็นหลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นอธิการบดีได้มอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นเจ้าภาพหลักในการประสาน เชื่อมโยง โดยคาดว่าหลักสูตรต่าง ๆ จะสามารถเปิดสอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาและหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ